



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๐๕๗

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามที่สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้เสนอ “ร่าง” แผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย ในภารกิจหลัก ๔ ด้าน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน ดังนี้

ด้านการเรียนการสอน : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๔ ปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุม ๗ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๘ ตัวชี้วัด

ด้านการวิจัย : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๓ ปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุม ๓ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด

ด้านการบริการวิชาการ : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๑ ปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุม ๑ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๑ ตัวชี้วัด

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์โดยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย แล้วส่งประเด็นความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ได้ไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรพิจารณา)

ด้านบริหารจัดการ : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยง ๗ ปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุม ๗ กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ขาดระบบในการทำงาน และบุคลากรขาดความเข้าใจ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ควรกำหนดแนวทางการลดความเสี่ยงในแต่ละด้านให้ชัดเจน

๒. ควรพิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงในแต่ละภารกิจหลักให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง โดยพิจารณาเรื่องปัญหาหลักและต้องเร่งแก้ไขด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” แผนการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ และให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ